



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่มีความประสงค์จะดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....โดยคำนึงถึงการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตตำบลแกใหญ่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จึงประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.... โดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น ดังนี้

๑. การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ของถึง งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๒.การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านผู้นำชุมชนปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

๓.สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ที่ เว็บไซต์ [www.KAEYAI.go.th](http://www.KAEYAI.go.th) หรือกระดานสนทนา faeacebook องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ หรือ ทางโทรศัพท์ งานกฎหมายและคดี หมายเลข ๐๔๔ - ๐๔๐๑๔๑ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๔ - ๐๔๐๑๔๑

ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้นับถัดจากวันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ช่องทาง LINE



(นายประกาศิต จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่